

ประจำวันที่ 9 - 15 มกราคม 2556

### **ไฟเขียวรับจำนำข้าวเปลือกไม่อัน พาณิชยยันโกดังพอเก็บ รับได้ 30 ล้านตัน**

นางวัชรวิญญูตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการจำนำข้าว (คกท.) ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานว่า ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโรงสีแปรสภาพข้าว เพื่อให้เข้ามาบริหารจัดการดูแลปริมาณการสีแปรสภาพข้าวและปริมาณข้าวที่มีอยู่ในโรงสีข้าวว่าสอดคล้องกันหรือไม่ หากพบว่ามีพื้นที่ในโรงสีข้าวเหลือจะได้ดำเนินการรับจำนำข้าวเพิ่มเติม

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องข้าวล้นโกดัง ยืนยันว่าขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นและยังสามารถรับจำนำข้าวได้ถึงกว่า 30 ล้านตันข้าวสาร แบ่งเป็นข้าวที่มีอยู่ในโกดังทั้งหมด 22 ล้านตันข้าวสาร โกดังสร้างใหม่ที่ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างส่งมอบ สามารถรับข้าวสารได้ประมาณ 5-6 ล้านตันข้าวสาร ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีข้าวนาปี ปี 2555/2556 เข้าโครงการประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยืนยันว่าโกดังกลางเก็บข้าวเพียงพอ แต่ที่มีโรงสีออกมาระบุว่าไม่สามารถสีแปรข้าวเปลือกจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีผลิต 2555/56 ส่งมอบได้ เนื่องจากโรงสีบางแห่งต้องการความสะดวกจึงไม่ยอมนำข้าวมาส่งมอบที่คลังกลางที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ที่โรงสีแห่งนั้นตั้งอยู่หรือต้องส่งมอบข้ามจังหวัด มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ ก็อยากให้เปิดคลังกลางเพิ่ม ซึ่งได้มอบให้กรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ไปแก้ปัญหา

"ตอนนี้มีข้าวเปลือกเข้าโครงการจำนำแล้ว 9 ล้านตัน เหลือเวลาสิ้นสุดโครงการรอบแรกอีกเดือนเศษ คาดว่าปริมาณจำนำน่าจะใกล้เคียงเป้าหมาย 10 ล้านตัน" นายบุญทรงกล่าว

นายบุญทรงกล่าวถึงมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดูแลการรับจำนำข้าวว่า ได้อนุมัติเพิ่มรับจำนำข้าวเปลือกเกษตรกรส่วนเกินจากที่ได้แจ้งไว้ไม่จำกัด จากเดิมจำกัดไม่เกิน 20% หลังจากมีเกษตรกรในภาคอีสานและเหนือร้องขอ โดยให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลผลิตข้าวของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ให้เสร็จภายใน 30 วัน และอนุมัติเปิดรับจำนำข้าวเขตตำบลภายในจังหวัดเดียวกันได้ แต่รับจำนำข้ามจังหวัดยังต้องมาขออนุญาตเหมือนเดิม

ส่วนกรณีพบข้าวหอมมะลิเข้าโครงการไม่ได้คุณสมบัติ 92% นั้น หากเกิดจากการเพาะปลูกและฝนตกชุกจนกระทบต่อคุณภาพ ที่พบเห็นใน จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ ก็ให้กำหนดเกณฑ์รับจำนำใหม่ โดยให้ราคาจำนวนกรัมที่หายไปกรัมละ 200 บาท และไม่เกิน 36 กรัม ซึ่งจะทำให้ราคารับจำนำข้าวหอมมะลิตันละ 2 หมื่นบาท เหลือ 18,800 บาท

**ที่มา มติชนรายวัน**

### **"บุญทรง" ยันข้าวไม่ล้นโกดัง**

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เร่งดำเนินการเปิดคลังกลางเก็บสต็อกข้าวสารให้เพียงพอ หลังจากที่โรงสีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนมายังกระทรวงพาณิชย์ ว่าไม่สามารถสีข้าวเปลือกที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูกาล 2555/56 มาส่งมอบคลังกลางได้

ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลมีคลังกลางเพียงพอที่จะรองรับปริมาณข้าวสารที่ได้จากโครงการรับจำนำ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งอคส.และอ.ต.ก. กำลังเร่งเปิดรับสมัครคลังกลางเพิ่มเติมอยู่ สามารถรองรับข้าวสารได้

จำนวนมาก แต่ที่เกิ่ปัญหาการร้องเรียนของโรงสีว่าไม่สามารถสีแปรข้าวส่งมอบโกดังกลางได้ เนื่องจากโรงสีบางแห่งต้องการความสะอาดจึงไม่ยอมนำข้าวมาส่งมอบที่คลังกลาง ซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่ที่โรงสีแห่งนั้นตั้งอยู่ เพราะต้องขนส่งข้ามจังหวัดมาส่งมอบ จึงเกิดการร้องเรียนขึ้นมา

นอกจากนี้ ปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าโครงการขณะนี้อยู่ที่ 9 ล้านตัน ซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดว่าผลผลิตข้าวหน้าปีจะเข้าโครงการรับจำนำไม่เกิน 10 ล้านตัน ดังนั้นจึงมีคลังกลางเพียงพอต่อการรองรับอย่างแน่นอน

"ได้ให้หน่วยงานไปประสานกับโรงสีแล้วว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร แต่ยืนยันว่าข้าวรับจำนำไม่ได้ล้นสต็อก จนไม่มีที่เก็บอย่างที่ร้องเรียนมา" นายบุญทรง กล่าว

สำหรับผลประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว ที่ประชุมมีมติให้ขยายปริมาณของข้าวเปลือกที่เกษตรกรนำมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 2555/56 จากเดิมให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการรับจำนำ โดยมีปริมาณส่วนเกินจากที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ไม่เกิน 20% เป็นไม่จำกัดปริมาณ หรือตามความเป็นจริงของผลผลิตข้าวที่เกษตรกรผลิตได้ เพราะที่ผ่านมามีหลายพื้นที่เกษตรกรปลูกข้าวได้เกินกว่าปริมาณที่ขึ้นทะเบียนไว้

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลผลิตข้าวของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ให้เสร็จภายใน 30 วัน พร้อมกันนี้ ยังอนุมัติการเปิดรับจำนำข้ามเขตให้เกินกว่าระดับตำบลได้ เพราะเดิมาหากจะเปิดรับจำนำข้ามเขตในระดับตำบลจะต้องมาขออนุญาตจากคณะอนุกรรมการส่วนกลางและระดับจังหวัด แต่เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการรับจำนำให้กับเกษตรกร จึงเปิดให้ข้ามเขตระดับตำบลโดยไม่ต้องมาขออนุญาต แต่ยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน ถ้าข้ามระดับจังหวัดจะต้องมาขออนุญาตเช่นเดิม

*ที่มา โพสต์ทูเดย์*

## โรงสีร้อง"พณ."โกดังล้น

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหน้าปี ปีการผลิต 2555/2556 ว่า วันที่ 25 ธ.ค. 2555 ชาวนานำข้าวเปลือกเข้าโครงการ 1.35 ล้านราย ปริมาณ 7.75 ล้านตัน แต่กลับมีการส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลางเพียง 2.12 แสนตัน และเป็นข้าวสารที่สีแปรแล้วแต่ค้างส่งมอบ 1.73 ล้านตัน

ข้าวเปลือกที่เข้าโครงการ แยกเป็นข้าวเปลือกเจ้า 4.36 ล้านตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 2.51 ล้านตัน ข้าวเปลือกหอมจังหวัด 4.37 แสนตัน และข้าวเปลือกเหนียว 417,244 ตัน

นายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า วันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา สมาคมทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ โดยร้องขอเปิดโกดังกลางเพื่อรับข้าวสารในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกรอบใหม่ เพราะข้าวเปลือกที่รับจำนำจากชาวนากว่า 7 ล้านตัน มีการสีแปรและส่งข้าวสารเข้าโกดังกลางได้น้อยมาก เพิ่มภาระจัดเก็บของโรงสี

"ตามระเบียบโรงสีต้องสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารภายใน 7 วัน แต่ตอนนี้หลายโรงสีไม่สีแปร เพราะไม่มีที่เก็บข้าวสาร และล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า ปลายเดือน ม.ค.-เม.ย. จะมีข้าวเปลือกอีก 8 ล้านตัน ก็ไม่รู้จะเอาข้าวไปไว้ที่ไหน" นายมนัส กล่าว

โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2554/2555 ที่ผ่านมา รัฐบาลเก็บข้าวสารในโกดังกลาง 10 ล้านตัน แต่ขายข้าวสารได้ไม่กี่ล้านตัน ส่วนฤดูกาลนี้จะมีผลผลิต 15 ล้านตัน ส่งเข้าโกดังกลางไม่ได้

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย ตั้งข้อสังเกตว่า ข้าวเปลือก 7 ล้านตัน เชื่อว่าบางส่วนเป็นข้าวลมน คือ ไม่มีการส่งมอบข้าวเปลือกจริง แต่มีการออกไปประทวนให้ชาวนาไปขึ้นเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยชาวนาได้ส่วนแบ่ง 1,000 บาทต่อตัน

สำหรับข้าวเปลือกของชาวนานั้น โรงสีบางแห่งจะรับซื้อไว้ โดยกตรราคาซื้อต่ำกว่าตลาด เช่น 9,000 บาท ต่อตัน จากนั้นโรงสีก็จะนำข้าวเข้าโครงการอีกทอด ซึ่งมีส่วนต่างมากพอที่จะจูงใจ  
*ที่มา โปสเตอร์ทูเดย์*

## ข้าวไทยหมดสิทธิ"ฮับ"อาเซียน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมายังไม่เห็นประโยชน์การเปิดเสรีนำเข้าข้าวและโครงการรับจำนำข้าวของไทย แต่โครงการดังกล่าวกลับเปิดช่องให้การส่งออกข้าวจากประเทศคู่แข่งแสวงหาไทย เพราะนโยบายนี้ทำให้ราคาข้าวของไทยสูงกว่าคู่แข่งในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม พม่า และกัมพูชา

ทั้งนี้ ได้ส่งผลให้ผู้ส่งออกข้าวไทยหลายๆ บริษัทไปซื้อข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านส่งออกแทน ส่วนหนึ่งหันไปทำการค้า โดยตั้งสำนักงาน ตั้งโรงสี และโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวในประเทศเพื่อนบ้านแล้วส่งออกต่างประเทศที่สามแทน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง เพราะไม่ต้องขนส่งมาไทย แต่อีกมุมหนึ่งกลายเป็นไปช่วยพัฒนาธุรกิจข้าวเพื่อนบ้านและแย่งตลาดเราไป ทำให้แผนการผลิตต้นไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ค่าข้าวของอาเซียนยากที่จะเป็นจริง

สำหรับแนวคิดการจัดตั้งเขตการค้าข้าวพิเศษตามชายแดนไทยกับประเทศผู้ผลิตข้าว ที่กระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาผลดี-ผลเสีย นั้น ส่วนตัวเห็นว่าเป็นแนวคิดที่ดีและได้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะออกมาในรูปแบบไหน และมีขั้นตอนการควบคุมดูแลอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล เช่นเดียวกับโครงการรับจำนำข้าว หากรัฐบาลยังเดินหน้าโครงการต่อก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อประเทศมากกว่าผลดี เนื่องจากจะทำให้ข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้ามาปนกับข้าวไทย

"นโยบายเหล่านี้เปิดโอกาสให้คู่แข่งขยายตัวเร็วขึ้น เพราะเมื่อราคาข้าวไทยแพงกว่าคนอื่น ก็ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจง่ายขึ้นในการเลือกซื้อข้าว และเมื่อผู้บริโภคมองเห็นโอกาสได้ลองชิมข้าวของประเทศคู่แข่ง สักพักก็จะทำให้เริ่มชินกับรสชาติจนติดตลาดแทน ถึงเวลานั้นข้าวไทยคงไม่รู้ว่าจะยืนอยู่ตรงไหน" นายชูเกียรติ กล่าว

อย่างไรก็ดี ในอนาคตผู้ส่งออกข้าวไทยคงหนีไม่พ้นที่จะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแทน เพราะปริมาณส่งออกข้าวจากไทยจะทำได้น้อยลง บางส่วนอาจต้องผันตัวเองเป็นเทรดเดอร์แทนผู้ส่งออกรายที่มีศักยภาพ มีเครือข่ายตลาดดีก็อาจเข้าไปลงทุนทำโรงสีข้าวแล้วส่งออกจากประเทศเพื่อนบ้านแทน

ขณะที่ผู้ส่งออกข้าวรายเล็กๆ ที่ไม่มีศักยภาพและความสามารถที่จะเข้าไปแย่งซื้อข้าวในตลาดมีดมาส่งออกได้ ก็อาจต้องทยอยปิดตัวไปไม่ต่ำกว่า 100 ราย จากทั้งหมด 300 ราย คาดว่าในปีนี้จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้น

*ที่มา โปสเตอร์ทูเดย์*

## พาณิชย์ เผยย่างเข้าปีใหม่แค่ 8 วัน สามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 1.5 แสนตัน

นายทิมมพร นาหวรทัต รองกรรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า บรรยากาศส่งออกข้าวสัปดาห์แรกของปีนี้มีความคึกคักต่อเนื่อง โดยช่วงวันที่ 1-8 ม.ค.56 มียอดส่งออกไปแล้ว 150,000 ตัน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกได้เพียง 73,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 43%

ทั้งนี้ เนื่องจากหลายประเทศ ได้แก่ จีน ฮองกง สิงคโปร์ เร่งนำเข้าเพื่อนำไปบริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน และคาดว่าจะยอดส่งออกข้าวไทยในเดือน ม.ค.จะสูงเกิน 500,000 ตัน ทำให้มั่นใจว่าการส่งออกข้าวปีนี้จะได้ตามเป้าหมาย 8.5 ล้านตัน เพิ่มจากปีก่อนที่ส่งออกได้ 6.931 ล้านตัน

ส่วนการเจรจาขายข้าวรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ยังเดินหน้าต่อเนื่อง โดยรัฐบาลไทยมีข้อผูกพันการส่งมอบอีก 5.6 ล้านตัน จากที่ได้ตกลงขายไว้แล้ว 7.3 ล้านตัน

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

## ข่าวหน้าปก 27 ล้านตัน

นายยุค ลัม แผลมทอง รุมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ว่า ที่ประชุมคาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2555/2556 จากเนื้อที่เพาะปลูก 65.15 ล้านไร่ จะมีผลผลิต 27 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1% และนาปรัง 13 ล้านไร่ ผลผลิต 9 ล้านตัน ลดลง 2% จากปีก่อน โดยจะรายงานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ต่อไป

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตนาปี 2555/2556 ที่จะออกสู่ตลาดเดือน ส.ค. 2555-เม.ย. 2556 และมีปริมาณผลผลิตออกมากในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2555 หรือมีปริมาณรวม 20.7 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็น 76.7% ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด ส่วนข้าวนาปรังที่จะเริ่มออกในเดือน ก.พ.-ต.ค. 2556 คาดว่าจะออกมากเดือน เม.ย.-พ.ค. อยู่ที่ 4.6 ล้านตันข้าวเปลือกคิดเป็น 50.63% ของข้าวนาปรังทั้งหมด

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฤดูนาปี 2555/2556 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนครัวเรือน 3.2 ล้านครัวเรือน ผ่านการประชาคมแล้ว 3.1 ล้านครัวเรือน หรือ 99.17% การขึ้นทะเบียนนาปรังปี 2556 แจกแล้ว 6.2 หมื่นครัวเรือน ผ่านการประชาคม 3.2 หมื่นครัวเรือน

ขณะที่คณะกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2555 รายงานความคืบหน้าผลการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/2556 มีโรงสีเข้าร่วมโครงการ 1,052 ราย เปิดจุดรับจำนำในพื้นที่ 710 ราย และเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ 342 ราย แบ่งเป็นขององค์การคลังสินค้า (อคส.) 849 ราย และขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 203 ราย และมีเกษตรกร 7.5 แสนราย นำข้าวมาจำนำ 4.6 ล้านตันข้าวเปลือก

อย่างไรก็ตาม ในกรณีโครงการข้าวหอมมะลินอกฤดูกาล หรือที่ปลูกเป็นนาปรังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1.3 แสนไร่ นั้น ผลการศึกษาของกรมการข้าวระหว่างปี 2552-2555 พบว่า เกษตรกรสามารถปลูกได้ในช่วงที่เหมาะสม คือ เดือน ธ.ค. ของแต่ละปี โดยอนุกรรมการโครงการรับจำนำเห็นว่าควรให้เกษตรกรเข้าโครงการได้ตามสิทธิที่จะให้จำนำได้ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเสนอให้ กขช. พิจารณาต่อไป

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## ขงแบล็กลิสต์โรงสีสุพรรณ พันโครงการรับจำนำของรัฐ พบปลอมปนหอมมะลิสังคลัง

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการออกตรวจสอบคุณภาพข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 2555/2556 ของโรงสีข้ามเขตที่ได้สีแปรข้าวเพื่อเตรียมส่งมอบคลังกลาง พบว่าโรงสีบาง แห่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้รับความเห็นชอบให้ไปเปิดจุดรับจำนำข้ามเขตข้าวหอมมะลิในจังหวัดภาคอีสานนั้น คุณสมบัติน้ำข้าวหอมมะลิที่เตรียมส่งมอบไม่ได้มาตรฐานที่รัฐได้กำหนดไว้ คือต้องมีข้าวหอมมะลิเกิน 92% แต่พบว่าข้าวหอมมะลิของ 2 โรงสีดังกล่าวมีเปอร์เซ็นต์ข้าวหอมมะลิเพียง 60-70% เท่านั้น

"เบื้องต้นจะไม่มีมีการรับข้าวสารล็อตดังกล่าวเข้าคลัง และประสานให้กรมการค้าภายใน (คน.) ขึ้นบัญชีดำห้าม 2 โรงสีดังกล่าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำของรัฐ ตอนนี้ก็มีพันธุ์ข้าวที่มองทางกายภาพคล้ายข้าวหอมมะลิ แต่เมื่อตรวจทางชีวภาพพบว่าไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ จึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้มงวด ไม่อย่างนั้นอาจกระทบต่อการระบายข้าวหอมมะลิและการส่งออกได้ เรื่องนี้จะนำเข้าหารือในคณะกรรมการดูแลรับจำนำข้าว เพื่อออกมาตรการคุมเข้มต่อไป" แหล่งข่าวกล่าว

นายทิมพร นาทรรทัต รองกรรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้บรรยากาศส่งออกข้าวยังดีต่อเนื่อง พบว่าช่วง 8 วันแรกของปีนี้ (1-8 มกราคม 2556) มียอดส่งออกแล้ว 1.5 แสนตัน สูงกว่า 8 วันแรกของปีก่อนมียอดส่งออก 7.3 หมื่นตัน หรือเพิ่มขึ้น 43% เชื่อว่ายอดส่งออกข้าวไทยจะยังเพิ่มต่อเนื่องเพื่อสต็อกไว้ช่วงเทศกาลตรุษจีน และเดือนมกราคมนี้ยอดส่งออกข้าวจะเกิน 5 แสนตัน ซึ่งเป็นปริมาณส่งออกปกติ โดยกระทรวงพาณิชย์ยังมั่นใจว่า

ส่งออกข้าวปีนี้ได้ 8.5 ล้านตัน จากปีก่อน 6.931 ล้านตัน สำหรับการเจรจาขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ยังมีการเดินหน้า ต่อเนื่องโดยรัฐบาลไทยมีข้อผูกพันการส่งมอบอีก 5.6 ล้านตัน จากที่ได้ตกลงขายไว้แล้ว 7.3 ล้านตัน

นายทีฆมพร กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือระบายข้าวแบบพิเศษโดยให้ผู้ส่งออกรับมือข้าวโดยตรงจาก โรงสีนั้น ทางโรงสีและผู้ส่งออกจะเพิ่มความร่วมมือในการระบายข้าวชนิดอื่น เพิ่มจากข้าวหอมมะลิ ที่ได้ตกลงได้แล้ว กว่า 1.5 แสนตัน

**ที่มา มติชน**

## **ทุ่มอีก 7 หมื่นล้าน จำนำข้าวจ่อทะลุ 2 แสนล้าน**

นายวันชัย ศิริวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเพิ่มวงเงินการค้ำประกันเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. อีก จำนวนประมาณ 70,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในปีการผลิต 2555/56 ซึ่งเมื่อรวมกับ วงเงินการค้ำประกันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิมจำนวน 150,000 ล้านบาท จะทำให้วงเงินการค้ำประกันรวมสำหรับ โครงการดังกล่าวเพิ่มเป็น 220,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในเงินกู้ค้ำประกันจำนวน 150,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ ธ.ก.ส. ได้เบิกเงินกู้ดังกล่าวมาใช้สำหรับ โครงการรับจำนำแล้วจำนวน 55,000 ล้านบาท ในส่วนที่เหลือจะทยอยเบิกตามความต้องการใช้เงิน

สำหรับสาเหตุที่ต้องเพิ่มวงเงินการค้ำประกัน เพราะกระบวนการรับจำนำข้าวเปลือกในปีในการผลิต ดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยล่าสุด ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการรับจำนำข้าวในฤดูกาลผลิตดังกล่าวไปแล้ว 7.54 ล้านตัน คิด เป็นเม็ดเงิน 113,000 ล้านบาท ทำให้สภาพคล่องที่มีเริ่มลดลง ขณะที่เม็ดเงินที่กระทรวงพาณิชย์ตกลงจะคืนมา ให้ จากการระบายข้าวนั้น ก็มีเข้ามาเพียง 409,000 ล้านบาทเท่านั้น จึงจำเป็นที่กระทรวงการคลังจะต้องจัดหาเงินกู้มา เพิ่ม

“ธ.ก.ส. พยายามเร่งรัดไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้นำเงินที่ได้จากการระบายข้าวมาคืนให้แก่ ธ.ก.ส. เพื่อให้ ธ.ก.ส. ได้นำไปใช้สำหรับการจำนำข้าวฤดูกาลผลิตนี้ ขณะที่ กระทรวงการคลังเองก็กำลังดูว่า จำเป็นต้องมาช่วยหนุน ซึ่ง ล่าสุดคุยกันว่า ระหว่างที่รอเงินจากการระบายข้าว คลังอาจต้องเพิ่มวงเงินค้ำประกันเงินกู้ อีกจำนวนหนึ่งหรือ ประมาณ 70,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการจำนำข้าวรอบต่อไป”

ขณะนี้ สถานการณ์การรับจำนำข้าวจะเริ่มลดลง หลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวในภาคอีสานแล้ว และจะเริ่มใหม่ในช่วงปลายเดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค. ซึ่งจะเป็นการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และตะวันตก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าวนาปรังที่เก็บเกี่ยวในช่วงของข้าวนาปี ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะต้องการเงินสภาพคล่องอีก ประมาณ 130,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการรับจำนำข้าวในส่วนที่เหลืออีกจำนวนกว่า 8 ล้านตัน

**ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์**

## **'กล้านรงค์' เผยเรียก 20 คนเอี่ยวจำนำข้าวชี้แจง**

นายกล้าณรงค์ จันทิก กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยผลการประชุม คณะอนุกรรมการไต่สวนคดีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว ที่มีตน นายวิชา มหาคุณ และ พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบ ว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมีมติเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง โครงการรับจำนำข้าวประมาณ 20 คน มาให้ถ้อยคำ

โดยช่วงแรกจะเป็นการเน้นนักวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การคลัง การเงิน การค้าข้าว เพื่อเป็นการให้ถ้อยคำในเชิงให้ความรู้เพิ่มเติม รวมไปถึงการเรียกรายละเอียดในส่วนที่เป็นเอกสารมาเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้อนุกรรมการมีแนวทางจะเรียกผู้ร้องคือ น.พ. วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส. พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มาให้ถ้อยคำก่อนด้วย

**ที่มา กรุงเทพธุรกิจ**

## ฝรั่งฆ่าและจำหน่ายข้าวไทยทำ"ประเทศ"ขาดทุนยับ

โคลด์ รัสเซลล์ นักวิเคราะห์ด้านการตลาดของสำนักข่าวรอยเตอร์ส แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลไทยผ่านทางบทความแสดงความเห็นส่วนตัวว่า ทางกรมได้ปิดกั้นตัวเลขการขาดทุนและความล้มเหลวของนโยบายรับจำหน่ายส่งออกข้าวในปีที่แล้วที่ลดลงจากปี 2554 ที่ 35% และเชื่อว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อไป เพราะรัฐบาลไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่ตัวเงินที่ขาดทุนอย่างมหาศาล แต่สนใจเฉพาะการได้มาซึ่งฐานคะแนนเสียงมากกว่าเท่านั้น

"ตราบไคที่รัฐบาลยังไม่ล้มละลาย นโยบายเหล่านี้ก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ"รัสเซลล์ ย้ำ

ผู้เขียนระบุว่า นโยบายการจำหน่ายข้าวที่สูงกว่าราคาตลาดของรัฐบาลไทย โดยเฉลี่ยแล้วมีสูงกว่าราคาข้าวของ อินเดีย และเวียดนามถึง 37% ทำให้ 2 ประเทศดังกล่าวได้รับประโยชน์ และสามารถแข่งขันมาเป็นผู้ค้ารายใหญ่ได้ในปีที่ผ่านมานี้ คาดว่าในปีงบประมาณสิ้นสุดเดือน มี.ค.ที่จะถึงนี้ของอินเดียจะปริมาณการส่งออกข้าวสูงขึ้นถึง 8.5 ล้านตัน ขณะที่ยอดส่งออกของเวียดนามอยู่ที่ 7.7 ล้านตัน

นอกจากนี้ แม้ว่ารัฐบาลไทยที่ปัจจุบันมีข้าวค้างอยู่ในสต็อกกว่า 12 ล้านตัน จะบอกว่าสามารถระบายได้ด้วยการทำสัญญาขายให้กับรัฐบาลต่างประเทศโดยตรงแบบ จีทูจี ในปีนี้ แต่ตลาดยังคงมีความเคลือบแคลงสงสัยกันว่า จะทำได้อย่างที่ราบรื่นไปได้ตลอดหรือไม่ เพราะด้วยราคาที่ขายนั้นมีราคาสูงกว่าตลาดมาก ทำให้ผู้ซื้อหันไปหาคู่แข่งอื่นๆและทำให้ไทยถูกแย่งตลาดไป

เห็นได้จากการที่รัฐบาลเคยประกาศว่าไว้เมื่อเดือน ก.ย.ปีที่แล้ว ว่าได้ขายข้าวกว่า 7.3 ล้านตันแบบสัญญา จีทูจีแก่อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์แล้ว แต่ปรากฏว่าต่อมารัฐบาลทั้งสองประเทศต่างออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการลงนามในสัญญาดังกล่าวขึ้น ขณะที่ผู้ค้าข้าวต่างก็ไม่เคยเห็นว่ามีมีการนำข้าวลงเรือออกจากท่าเรือเลยแม้แต่หน่วย

ไม่เพียงเท่านั้น แม้ว่ารัฐบาลไทยจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เพื่อขายข้าวกับทางการเงินในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้ แต่ก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีการขนส่งข้าวใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งข้อมูลของทางการเงินก็ยังระบุอีกว่า การส่งออกข้าวไทยไปจีนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2555 ลดลงถึง 51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ขณะที่ การส่งออกข้าวของเวียดนามไปจีนในช่วงเดียวกัน เพิ่มขึ้น 568% ทั้งนี้ ใน 11 เดือนแรกปีที่แล้ว การนำเข้าข้าวของจีนจากอาเซียนทั้งหมดคิดทั้งหมด 3 ใน 4 ของจำนวนการนำเข้าของข้าวเงินทั้งประเทศที่ 2.129 ล้านตัน

ดังนั้น ตัวเลขที่ออกมาจึงสะท้อนภาพชัดว่าการส่งออกข้าวไทยกำลังมีปัญหา เพราะถูกคู่แข่งแย่งตลาด และประเทศที่นำเข้าข้าวก็หันไปหาประเทศส่งออกอื่นที่ขายได้ถูกกว่า

ทั้งนี้ แม้ว่าแนวโน้มการนำเข้าข้าวเงินจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นได้จาก การนำเข้าที่เพิ่มขึ้นถึง 311% ในช่วง 11 เดือนแรกปี 2555 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านั้น เพราะราคาภายในสูงกว่าราคานำเข้า แต่ประเทศอื่นๆอย่าง อินเดีย และฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มการนำเข้าลดลง เนื่องจากข้าวในสต็อกและผลผลิตที่ออกมาในปีที่ผ่านมาเพียงพอกับความต้องการในประเทศ

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยต้องการขายข้าวในสต็อกในโครงการรับจำนำก็ต้องยอมขายในราคาที่รับซื้อ ซึ่งนั่นก็หมายถึงต้องขายในราคาขาดทุน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) ตั้งเป้าส่งออกข้าวในปี 2556 นี้ อย่างน้อย 7.5 ล้านตัน โดยสมาคมอาหารคาดการณ์ว่า ตลาดค้าข้าวโลกในปี 2556 จะไม่คล่องตัวมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคเอเชียเนื่องจากปริมาณสินค้ามีเยอะแต่ความต้องการต่ำ

สมาคมอาหารระบุว่า สัญญาซื้อขายข้าวที่มีอยู่ไม่มากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 จะทำให้ปีนี้เป็ปีที่ยากสำหรับผู้ส่งออกเวียดนาม เนื่องจากผลผลิตที่ได้จากฤดูการเพาะปลูกช่วงฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือน ก.พ. ซึ่งเร็วกว่าปกติ 1 เดือน ขณะที่ตลาดข้าวหลักของเวียดนาม ที่รวมทั้งฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียต่างเพิ่มผลผลิตของตัวเอง

รายงานระบุว่า ตลาดเอเชียจะเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของเวียดนามในปี 2556 ที่สัดส่วน 71% รองลงมาคือ แอฟริกาสัดส่วน 21-23% และคาดว่าในช่วงไตรมาสแรกผู้ส่งออกข้าวเวียดนามจะส่งออกข้าวไปต่างประเทศ ประมาณ 1.4 ล้านตัน

นาย Nguyen Van Tien ผู้อำนวยการบริษัท The An Giang import-export company กล่าวว่า หากผู้ส่งออกข้าวเวียดนามสามารถรับประกันปริมาณสินค้าได้ก็จะมีโอกาสสำหรับพวกเขาในตลาดใหม่ เช่น ญี่ปุ่น ซึ่งทาง VFA แนะนำว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (The Ministry of Industry and Trade; MoIT) ควรมีส่วนช่วยส่งเสริมการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกา และเจรจากับจีนที่เป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในปี 2555

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## พม่า

หนังสือพิมพ์ New Light of Myanmar รายงานอ้างเจ้าหน้าที่พาณิชย์ว่า อินโดนีเซียได้เสนอซื้อข้าวของพม่าจำนวน 300,000 ตัน ขณะที่ความต้องการข้าวของพม่าในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ พม่าเคยส่งออกข้าวไปยังอินโดนีเซียสูงสุดในช่วงระหว่างปี 2544-2545 และ 2548-2549 แต่หลังจากนั้นก็แทบจะไม่มี การส่งออกข้าวไปอินโดนีเซีย เนื่องจากเหตุผลหลายประการ โดยพม่าส่งออกข้าวไปยังอินโดนีเซียได้เพียง 2,125 ตัน ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554/55

ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554/55 พม่าส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.01 ล้านตัน และคาดว่า การส่งออกข้าวของพม่าจะถึง 1.2 ล้านตัน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในเดือน มี.ค. นี้ ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี โดยในอดีตที่ผ่านมาพม่าเคยเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่โดยส่งออกข้าวได้กว่า 1 ล้านตันในช่วงก่อนปี 2499

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าวของประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธ.ค. มีจำนวน 2.61 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 77 วัน) ลดลง 15.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 3.1 ล้านตัน และลดลง 6.2% จากจำนวน 2.78 ล้านตัน ในเดือน พ.ย.

ทั้งนี้ สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 600,000 ตัน ลดลง 46% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 1.12 ล้านตัน ซึ่งสต็อกของ NFA จำนวนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 18 วันเท่านั้น (รัฐบาลกำหนดให้ NFA ต้องมีสต็อกเพียงพอสำหรับการบริโภค 30 วัน)

สำหรับสต็อกในคลังเอกชน (Commercial warehouses) นั้น มีจำนวน 690,000 ตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 20 วัน) ลดลง 2.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 710,000 ตัน และสต็อกในภาค

ครัวเรือน (household stocks) มีจำนวน 1.32 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 39 วัน) เพิ่มขึ้น 4.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 1.27 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังกลางของอินเดีย ณ วันที่ 1 ม.ค. มีจำนวน 32.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.7 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าสต็อกขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่ 13.8 ล้านตันถึง 2.3 เท่า

ทั้งนี้ สต็อกธัญพืชโดยรวมมีจำนวน 66.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 55.5 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีในคลังกลาง มีจำนวน 34.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 33% เมื่อเทียบกับจำนวน 25.7 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## จีน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม วอลสตรีทเจอร์นัลรายงานว่ จีนโผล่ขึ้นมาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่น่าประหลาดใจในตลาดข้าวโลก เนื่องจากเป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว ที่การผลิตข้าวที่เจริญรุ่งเรืองของจีน ทำให้พวกเขาสามารถขายข้าวได้มากกว่าที่ต้องซื้อ ทว่าประเทศ ผู้บริโภคข้าวรายใหญ่ที่สุดกำลังจะกลายมาเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ด้วย ข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ระบุว่า จีนซื้อข้าวสารมากเป็นประวัติการณ์ที่ 2.6 ล้านตันในปี 2012 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเริ่มต้นเมื่อปี 2011 ที่จีนซื้อข้าว 575,000 ตัน โดยจีนนำเข้าข้าวมากกว่าส่งออกเพียงแค่ 4 จาก 50 ปีหลังสุดเท่านั้น

อย่างก้าวตังกล่าวสร้างความสับสน และก่อให้เกิดการถกเถียงภายในอุตสาหกรรมข้าว จากการที่นักวิเคราะห์และผู้ค้าพยายามที่จะค้นหาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างฉับพลันทันที และผล กระทบที่อาจมีต่อราคาอาหารและเศรษฐกิจ โลก

นักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่า การซื้อมหาศาลนี้ถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากผู้บริโภคชาวจีน โดยแม้จีนจะเร่งกระตุ้นผลผลิตมาเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรของตน ซึ่งหากเป็นเรื่องจริง อาจเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างถาวรในตลาดข้าวโลก พวกเขาเชื่อว่า นี่อาจจะเป็นการจุดชนวนความกังวลในเรื่องที่ว่า จะมีข้าวเพียงพอต่อความต้องการในตลาดโลกหรือไม่ ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เจิ้ง ฟาง นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ บอกว่า "หากแนวโน้มของปีนี้ยังคงดำเนินต่อไป ความกังวลจะอยู่ที่ว่า ทั่วโลกจะสามารถรับมือกับการขาดแคลนข้าวจากความต้องการที่มากมายของจีนได้หรือไม่"

ขณะที่อีกกลุ่มบอกว่า เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการนำเข้าข้าวมากขึ้นของจีนคือ ราคาข้าวที่รัฐบาลจีนตั้งไว้ สูงกว่าราคาข้าวเกรดเดียวกันในตลาดโลกมาก ส่งผลให้ผู้ค้าจากจีนกว่าพันรายซื้อข้าวจากประเทศอย่างเวียดนาม ปากีสถาน และอินเดีย จากนั้นก็นำมาขายที่จีนในราคาสูงเพื่อทำกำไร

ผู้ค้าระบุว่า การค้าข้าวทำกำไรมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเมื่อกลางเดือนธันวาคม ราคาในการนำเข้าข้าวจากเวียดนามอยู่ที่ 410 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และปริมาณข้าวเท่ากันสามารถขายในจีนได้ราคา 635 ดอลลาร์ต่อตัน

"ในการนี้ คุณก็จะมี 2 ตลาดแยกจากกัน ที่ชาวนาขายข้าวให้รัฐบาลแต่ผู้บริโภคซื้อข้าวจากต่างชาติ" โทมัส พิวจ์ นักเศรษฐศาสตร์โภคภัณฑ์แห่งสำนักวิจัยแคปิตอล อีโคโนมิกส์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษบอกและว่า ผล



ก็คือมีข้าวที่รัฐบาลซื้อเก็บไว้ในสต็อกจำนวนมาก แทนที่จะผ่านกระบวนการซื้อและรับประกัน และเมื่อส่วนต่างราคาน้อยลง การนำเข้าก็จะลดลง

นักวิเคราะห์บอกว่า ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตามล้วนมีนัยสำคัญต่อราคาข้าวเป็นอย่างมาก หากความต้องการถูกผลักดันโดยการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงจะขับเคลื่อนราคาข้าวให้สูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า แต่หากการซื้อข้าวเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อนโยบายราคาของรัฐบาล จะทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกเปราะบางหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว-

[ที่มา มติชน](#)

## ฮ่องกง

ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2555 ฮ่องกงได้นำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวม 282,236.826 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวน 142,749.871 ตัน (สัดส่วน 50.6%) รองลงมาคือเวียดนาม 101,067.586 ตัน (35.8%) จีน 22,979.451 ตัน (8.1%) ออสเตรเลีย 6,100.18 ตัน (2.2%) สหรัฐอเมริกา 4,407.733 ตัน (1.6%) อินเดีย 1,575.365 ตัน (0.6%) ญี่ปุ่น 945.35 ตัน (0.3%) กัมพูชา 456 ตัน (0.2%) ไต้หวัน 520.811 ตัน (0.2%)

ทั้งนี้ สัดส่วนการนำเข้าข้าวจากไทยในเดือนพฤศจิกายน 2555 อยู่ที่ 43.5% ในขณะที่ข้าวจากเวียดนามมีสัดส่วนการนำเข้าอยู่ที่ 44.5%

สำหรับการเก็บข้าวในสต็อก (Rice Stock) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ ปัจจุบันทั้งหมดรวม 25,286.986 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (Whole rice) 23,282.974 ตัน และอื่นๆ (other) 2,004.012 ตัน

[ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง](#)

## อิรัก

ทางการอิรักได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวมาสดจากอินเดีย และปากีสถานจำนวน 15,000 ตัน ในวันที่ 22 ม.ค. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 27 ม.ค. นี้

[ที่มา Oryza.com](#)

## อิหร่าน

สำนักงานศุลกากรของอิหร่าน (Iranian Customs Administration) เปิดเผยว่า อิหร่านได้นำเข้าข้าวจำนวน 897,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 884 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 9 เดือนแรกของปีล่าสุดตามปฏิทินอิหร่าน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 20 มี.ค. 2555 ซึ่งตัวเลขนำเข้าดังกล่าวเพิ่มขึ้น 18.8% ในแง่ของมูลค่า และเพิ่มขึ้น 3.3% ในแง่ของปริมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ อิหร่านนำเข้าข้าวจากอินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และปากีสถานมากที่สุด นอกจากนี้ อิหร่านยังได้นำเข้าข้าวจากจีน ออสเตรเลีย ไทย ตุรกี สิงคโปร์ โอมาน และรัสเซียด้วยเช่นกัน

นาย Mehdi Kabuli เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรระบุว่า การบริโภคข้าวในอิหร่านอยู่ที่ปีละประมาณ 2.8 ล้านตัน และอิหร่านวางแผนเพิ่มผลผลิตข้าวเพื่อรักษาปริมาณข้าวนำเข้าให้ต่ำกว่า 500,000 ตัน

[ที่มา Oryza.com](#)

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนมกราคม 2556 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2555/56 ในเบื้องต้นจะมีจำนวน 465.55 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 465.01 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2554/55 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของประเทศจีนในปี 2555/56 จะเพิ่มเป็น 143.0 ล้านตันข้าวสาร

จากในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 140.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่อินเดียจะมีผลผลิตมีเพียง 99 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 104.3 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน สหรัฐฯ บราซิล อียิปต์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศเกาหลีใต้ กัมพูชา และพม่า

ทางด้านกรบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2555/56 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 468.58 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2554/55 ที่มีจำนวน 458.16 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงจาก 105.5 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 เป็น 102.47 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 11.67 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 9.37 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2556 จะมีปริมาณ 37.36 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 39.06 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555 โดยคาดว่าไนจีเรียจะนำเข้าจำนวน 2.7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่คาดว่านำเข้าถึง 3.4 ล้านตัน ส่วนอินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้าลดลงเหลือ 1.45 ล้านตัน จากที่ในปี 2555 คาดว่ามีนำเข้า 1.7 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 1.5 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.22 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.8 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.35 ล้านตัน และมาเลเซียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2556 ประเทศไทยจะส่งออก 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ส่งออกเพียง 6.9 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7.4 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่มีการส่งออกถึง 7.7 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2556 จะส่งออกได้ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่ส่งออกได้ถึง 10.25 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าปากีสถานจะส่งออก 3.8 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.45 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 0.825 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน

ที่มา USDA